



สรุปข่าวเศรษฐกิจ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ททท.ปรับแผนตลาดปี61 รายได้ท่องเที่ยวเพิ่ม12%

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยถึงแผนตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 62 ว่าได้สั่งให้ ททท. ปรับเป้าหมายรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 10% เป็น 12% เพราะตลาดต่างประเทศเติบโตกว่า 12% ได้ต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา จึงอยากให้รักษาระดับการเติบโตไว้ แต่สำหรับตลาดในประเทศ ยังให้คงเป้าหมายรายได้เติบโต 10% เท่ากับที่เสนอไป และยังคงสัดส่วนไว้ 1 ใน 3 ของ รายได้ทั้งหมดเพื่อกระจายความเสี่ยง ดังนั้น หลังจากการปรับเปลี่ยนเป้าหมายแล้ว จะทำให้รายได้ภาพรวมของไทยในปี 62 เติบโตประมาณ 11%

ที่มา : เดลินิวส์

คาดจีดีพีครึ่งปีหลังแผ่ว ไทยพาณิชย์มองโต4.2%

นายรณรงค์ พิทยะโรจน์ รองผู้จัดการสูงสุด ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า อีไอซีได้ปรับประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) ไทย ปี 2561 ขยายตัว 4.3% จากเดิม 4.0% จากการเติบโตเศรษฐกิจทั่วถึงมากขึ้นตามแรงส่งของการส่งออกและการท่องเที่ยวขยายตัวระดับสูงปีนี้ คาดส่งออกขยายตัว 8.5% จำนวนนักท่องเที่ยว ขยายตัว 8% หรือจำนวน 38.2 ล้านคน ส่งผลให้อุปสงค์ของภาคเอกชนภายในประเทศเริ่มฟื้น คาดการบริโภคขยายตัว 3.5% รายได้ประชาชนมีแนวโน้มดีขึ้นทั้งนอกเกษตรและในภาคเกษตร การลงทุนเอกชนโต 3.5% ลงทุนภาครัฐโต 10.7% การบริโภคภาครัฐโต 2.3%

ที่มา : มติชน

ไฟบูสย์ ชัดตลาดหุ้นผวน ออกบทวิเคราะห์ยาก แม่นยำน้อย หันเป้าหุ้น ‘กลาง-เล็ก’

สมาคมฯเพิ่มรอบตรวจสอบ ท่วงโดนกล่าวหา
บทวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง

สมาคมนักวิเคราะห์ฯ รับตลาดผันผวนแรง กระทบโบรกเกอร์ จัดทำบทวิเคราะห์หุ้นขนาดกลาง-เล็กยกขึ้น ความแม่นยำต่ำ คาดหลายโบรกฯ เตรียมหันราคาเป้าหมายลงสะท้อนความเสี่ยงเพิ่ม พร้อมคุมเข้มเพิ่มรอบตรวจสอบเดือนละครั้ง วางแนวปฏิบัติจัดทำบทวิเคราะห์

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

คลังชงก.ม.ลาภลอยเข้ากรม. เก็บภาษีคอนโดใกล้รถไฟฟ้า

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 10 ก.ค. 61 นี้ กระทรวงการคลังได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. หรือภาษีสลาภลอยให้ กรม.พิจารณา หลังจากเปิดรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและสรุปความเห็นเรียบร้อยแล้ว โดยหากกรม.เห็นชอบจะมีการนำเสนอร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในรายละเอียด ก่อนส่งกลับเข้า ครม. และเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา โดยคาดว่าจะกฎหมายลาภลอยจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในปี 62

ที่มา : เดลินิวส์